
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 132  �  132. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um fjárframlög til Fjölmenntar.

Frá Kristjáni L. Möller.

Hver hafa verið heildarfjárframlög til Fjölmenntar, fullorðinsfræðslu fyrir fatlaða, frá
stofnun hennar og hvernig skiptast þau eftir árum, sundurliðað eftir sveitarfélögum og kjör-
dæmum?

Skriflegt svar óskast.


